

Mình chuẩn bị gì để (lại) học online

Ơ thế lạ lạ, họ con à. Hello chào các bạn mình, người ta lên đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình hiện tại thì mình đang sống ở Hà Nội và nếu như các bạn đã biết hoặc là các bạn chưa biết thì thành phố đã có quyết định là sẽ cho tất cả học sinh, sinh viên ở nhà không đến trường và học online có nghĩa là không chỉ mình mà con em mình và rất rất nhiều sinh viên khác đều đang ở nhà và chuẩn bị học online. Nếu mà cái video này lên đúng lịch thì có nghĩa là ngày ngày mai thôi. Tức là ngày thứ 2, ngày ngày 2 tháng, hai 5, 2, 0, 2 mốt. Luật số 2 nhờ bọn mình sẽ quay trở lại trường và bắt đầu học buổi học online đầu tiên. Thu thấp mà nói thì đây không phải lần đầu tiên nữa rồi, thế cho nên là mọi người đều không quá sốc hoặc là quá hoang mang như lần đầu nữa. Thế nhưng mà mình vẫn có những cái việc mà mình nghĩ rằng là bọn mình nên chuẩn bị để có một cái lớp học oan thật là hiệu quả và đây là lý do mình làm cái video này. Chúng mình sẽ chia sẻ với nhau 3 bước và mình đã làm để chuẩn bị học online nhé. Bây giờ thế hệ mới được cho lên và bắt đầu thôi nào.

học online có nghĩa là bạn sẽ phải ngồi ở nhà, bật máy tính lên và làm việc qua màn hình. Điều này cũng có nghĩa rằng là nó sẽ rất chán rất buồn ngủ hoặc là rất rắc rối. Vì thế, những cái việc mà mình gợi ý sau đây, mình hy vọng rằng có thể giúp các bạn có một cái quá trình học online trở nên thú vị và đầy cảm hứng hơn. Dxe rất lý tưởng nếu như các bạn có một khung cửa sổ tuyệt đẹp để ngồi học như thế này hoặc là thế này ạ. Mình cũng muốn có lắm nhưng nếu không có cũng không sao, chỉ cần Xem một chút thôi. Bài học của mình trở nên gọn gàng và thuận tiện hơn cho việc học online nhé. Hãy cố gắng ngồi học trên bàn chứ đừng ngồi luôn trên giường vừa không đúng tư thế mà lại còn. Bây giờ đây. Trước tiên thì phải dọn cái trống sát này đi đã để lấy chỗ đặt máy tính qua đây. Khi đó thì mình có để xét xử ở bên này để ghi bài này.

Nếu không có ánh sáng tự nhiên thì hãy đảm bảo là đèn bàn của bạn có hoạt động nhớ để đèn gần chỗ ghi bài như thế này. Lưu ý là phải 2 bóng đèn xuống để đèn vẫn chiếu sáng bàn mà không chiếu thẳng vào mắt mình nhé. Đặt một triệu cây trước mặt để làm dịu mắt vì giá kỹ thuật đều được, miễn là màu xanh lá cây. Yeah yeah đầy bình nước và để ở chỗ dễ thấy để nhắc mình uống đủ nước hàng ngày nhé. Cuối cùng là một tips cực kỳ hữu ích, đó là hãy kê cao máy tính lên để máy

dốc về phía trước, giúp tránh mỏi tay và mỏi cổ khi phải dùng máy tính nhiều nhé. Nếu bạn có điều kiện thì có thể mua hẳn một cái kệ để khay máy tính, còn nếu không thì kê= sách tạm như mình cũng được nha.

và nếu mà còn chỗ và nhà có sẵn thì bạn có thể thêm một vật trang trí rất mềm và nhiều lông này lên cũng được nhé. Em sẽ.

Ờ để chuẩn bị hàng online thì một bước rất quan trọng và không được bỏ lỡ. Đó chính là phải để co cũng như là dọn dẹp lại máy tính của mình. Không chỉ để máy tính của mình trơn tru hơn mà còn giúp các bạn tạo cảm hứng thì các bạn mở máy tính lên các bạn lại kiểu hùng hực khí thế sẵn sàng học hành rồi dùng chất lỏng chuyên dụng hoặc là cồn cũng được để lau sạch mặt ngoài màn hình và bàn phím máy tính nhằm làm sạch hết bụi và những vết cặn mồ hôi. Tuy nhiên là nếu mọi người có rung màn hình chống lóa thì không được dùng cồn đâu nhé. Em.

Em. Hãy xóa hết các file không dùng nữa, sắp xếp lại phấu đờ cho gọn gàng và ngăn nắp hơn, đặc biệt là pho download và màn hình desktop nhé. Và. , Lần này thì mình quyết định như thế là chưa đủ mà mình sẽ thay thế toàn Bộ Giao diện ở desktop luôn đầu tiên thì mình sẽ làm riêng một cái hình nền cho mình và mình sẽ dùng calvar để làm nhé. Để làm hình nền trên calvar thì các bạn chỉ cần search destop của paper chọn một mẫu bất kỳ các bạn thích. Mình thì muốn cái tết giữa màn hình sẽ là cái tết mà có phone và mẫu mà mình đang dùng cho cái ảnh bìa của chanel này luôn nên là mình chỉ cần kéo thả cái file png của mấy cái tech đó lên đây, sau đó thì click vào để nó hiện lên được giữa.

Hơn anh trai từ khóa thì chọn anh mà mình thích. Em yeu.

Em tiếp theo là thành phần thì shastri và chọn một cái frame thật sing đổi màu theo màu tích cực, dễ luôn. Cuối cùng là điều chỉnh vị trí thêm một tí nữa rồi bấm tải xuống thôi.

Em chọn đặt làm hình nền và thay đổi các vị trí icon trên desktop nữa để có một màn hình desktop. Thật là xinh xẻo và đầy cảm hứng nhé.

Cho em. Thì từ lần cuối mà chúng mình phải học onl thì cũng là cách khá là lâu rồi đúng không? Cho nên là mình biết là có rất là nhiều bạn thì đã lâu không sờ vào phần đó rồi. Vậy thì cái việc mà check lại công cụ là rất là quan trọng, tùy vào trường mà bọn mình sẽ học= Microsoft team hay là room hay là bất kỳ một cái platform nào khác. Và mình biết rằng một số bạn còn gỡ phần mềm khỏi máy rồi cho nên là hãy cài đặt lại phần mềm trước khi chúng mới bắt đầu học thật sớm nhé. Hầu hết chúng mình đều được trường cấp tài khoản để học online. Nên là hãy đăng nhập lại vào tài khoản đó. Kiểm tra lại link phòng học hoặc là nhóm và báo

cáo lại. Nếu có vấn đề gì đấy nhá một ít quan trọng là hãy note lại ngay tên tài khoản và mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào bất kỳ đâu đó để tránh việc phải hỏi lại phiền phức lắm luôn ý vậy thôi và đó là 3 việc mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Mình biết rằng học online thì có người thích, có người không thích. Thế nhưng chúng mình đều người phủ nhận rằng là cái việc nó là một cái việc bất khả kháng rồi và mình hy vọng những cái người ý của mình ngày hôm nay có thể giúp các bạn có một cái quá trình. Ờ chuẩn bị để cái việc học online trở nên hữu ích và vui vẻ và thú vị hơn. Bạn cũng hy vọng rằng là cái tình trạng này xong cái dài quá lâu nữa, hãy like và subscribe để nhắc mình ra video mới được ăn mỗi tuần và hiện tại làm sao?